



เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่จัดประชุมประจำเดือนพนักงานโดยผู้บริหารหน่วยงาน ร้อยตำรวจตรีทรงพล เบ้าบาง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยน้ำใหญ่ โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้าง จากทุกส่วนงานทั้ง กองคลัง กองช่าง และสำนักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยน้ำใหญ่ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับพนักงานเทศบาลทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยื่นหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่



การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่

โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยน้ำใหญ่ ร.ต.ต.ทรงพล เบ้าบาง ได้อ่านประกาศเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยึดมั่นต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน และร่วมกันทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



การเผยแพร่ประกาศเทศบาลตำบลห้วยใหญ่

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(NO Gift Policy) อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ www.wanyai.go.th

